



ข่าวที่ ๔๖/๒๕๖๖

อุบลวรรณ ตันตระกูล/รายงาน

## กรมพัฒนาที่ดิน เชิดชูต้นแบบกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดมืออาชีพ เพื่อขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรอื่น

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยเสริมโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น สำหรับชนิดของพืชปุ๋ยสดที่นิยมนำมาปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพรี ถั่วมะแฮะ เป็นต้น โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และปลูกเพื่อไถกลบกลายเป็นปุ๋ยพืชสด ที่ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนและอินทรีย์วัตถุในดินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จากสถานการณ์ภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย พื้นที่เกษตรกรรมที่เกิดน้ำท่วม ฝูหน้าดินถูกชะล้าง ทำให้ดินมีปัญหาสามารถใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดิน และเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินได้อีกด้วย กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่มีคุณภาพดี ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในการพัฒนาระบบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดนี้ ได้จัดกิจกรรมการประกวดต้นแบบกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีการปฏิบัติดีที่เหมาะสม สำหรับใช้เป็นต้นแบบถ่ายทอด ขยายผลให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง โครงการการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Development of Sustainable Green Manure Seed Community in Mekong Region) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC Special Fund)

นางนิตา มีแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช ฝูหน้าโครงการ ได้เชิญชวนให้สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่มีผลงานโดดเด่น สมัครเข้ารับการประกวด โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และด้านการพัฒนาผลิตพันธุ์พืช จากคณะกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมทำหน้าที่กรรมการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้กลุ่มเกษตรกรผู้ชนะการประกวด **ต้นแบบกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดมืออาชีพ** รวม ๖ รางวัล คือ **รางวัลชนะเลิศ** นายทวีศักดิ์ กอสุข หมอดินอาสาประจำตำบลข้าวเรียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น **รางวัลรองชนะเลิศ** นายเดิมน เทียนทอง หมอดินอาสาประจำตำบลบ้านดอน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และ **รางวัลชมเชย ๔ รางวัล** คือ ๑) นายกองเพชร เรืองทอง หมอดินอาสาประจำอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) นายจันทิ ชมภูมี ประธานกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓) นายนิมิต สว่างศรี หมอดินอาสาประจำตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี และ ๔) นายทอง เทพจันทา หมอดินอาสาประจำอำเภอกู่ช้าง จังหวัดน่าน

\*\*\*\*\*

ข้อมูลโดย : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน